

## No prohibited knives at school

เอกสารข้อมูลสำหรับบิดามารดา ผู้ดูแล และนักเรียน

## ไม่อนุญาตให้มีมีดต้องห้ามที่โรงเรียน

รัฐ NSW มีกฎหมายที่เข้มงวดมากที่สุดในออสเตรเลีย เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหากนักเรียนมีมีดต้องห้ามในสถานที่สาธารณะหรือที่โรงเรียน ค่าปรับขั้นต่ำ 4,400 เหรียญ จำคุก 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ค่าปรับสูงสุด 11,000 เหรียญ

## ไม่อนุญาตให้มีมีดต้องห้ามที่โรงเรียนไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม

เนื่องจากนโยบายของโรงเรียนกำหนดให้รักษาความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ไม่อนุญาตให้มีมีดชนิดใด ๆ ที่โรงเรียน รวมทั้งมีดสะสม มีดปลอก มีดคัน มีดร่องลึก มีดผีเสื้อ มีดดาว หรือสิ่งของใดๆ ที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ (เช่น สิว)

หากพบว่านักเรียนเป็นเจ้าของหรือมีมีดที่โรงเรียน ครูใหญ่อาจแจ้งตำรวจ นักเรียนอาจถูกไล่ออกหรือพักการเรียนทันที

การมีมีดหมายความว่ารวมถึงนักเรียนที่มีมีดไว้ในกระเป๋าหรือล็อกเกอร์ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช้หรือข่มขู่ใครก็ตาม การมีมีดไว้ป้องกันตัวก็ผิดกฎหมายเช่นกัน หากมีข้อกังวลด้านสวัสดิภาพหรือความปลอดภัยควรส่งรายงานถึงอาจารย์ใหญ่

แนะนำให้บิดามารดาและผู้ดูแลตรวจสอบมีดทาเนยหรือมีดผลไม้ไว้ในกล่องอาหารกลางวัน หรือเครื่องมือมีดสำหรับงานฝีมือในบทเรียนที่ต้องใช้มีด เช่น การทำอาหารหรืองานช่าง ครูของนักเรียนจะเป็นผู้จัดหาและควบคุมการใช้เครื่องมือ

นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกปลอดภัยที่โรงเรียน ไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่จะมีมีดที่โรงเรียน

มีวิชาระดับสูงบางวิชา เช่น การประกอบอาหาร ซึ่งนักเรียนอาจต้องมีมีดเป็นของตัวเอง โรงเรียนจะแนะนำบิดามารดา ผู้ดูแล และนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรเหล่านี้ และขั้นตอนการพกมีดไปและกลับจากโรงเรียนอย่างถูกกฎหมาย

## กำหนดการลงโทษที่รุนแรงขึ้น

กฎหมายกำหนดให้บิดามารดาและผู้ดูแลต้องรับผิดชอบ บิดามารดาและผู้ดูแลจำเป็นต้องควบคุม ดูแลให้แน่ใจว่าบุตรหลานของตนตระหนักถึงกฎของโรงเรียนและกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับมีด

บิดามารดาและผู้ดูแลจำเป็นต้องตระหนักถึงกฎหมายเหล่านี้ เนื่องจากพวกเขาอาจถูกกล่าวหาหากอนุญาตให้บุตรหลานมีมีด

ตำรวจสามารถค้นตัวเด็กที่สงสัยว่ามีมีด และสามารถยึดวัตถุอันตรายที่อาจพบระหว่างการค้นหาได้ เยาวชนต้องยินยอมปฏิบัติตามการค้นหาของตำรวจ มิฉะนั้นอาจถูกจับกุมและถูกกล่าวหา

มีการตัดสินที่รุนแรงมากสำหรับการทำร้ายร่างกายหรือการขู่ข่มขู่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้มีด เช่น ถ้านักเรียนอยู่ในการต่อสู้และทำร้ายผู้อื่นด้วยมีด

หากนักเรียนก่ออาชญากรรมประเภทนี้กับเยาวชนคนอื่น การตัดสินจะยิ่งรุนแรงขึ้น ในบางกรณีการจำคุกอาจถึง 14 ถึง 25 ปี

การขายมีดให้กับผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

## ข้อยกเว้น

อาจมีบางกรณีที่ต้องพกมิตและบุคคลสามารถระบุ 'ข้ออ้างที่สมเหตุสมผล' สำหรับการมีมิตในครอบครองได้ 'ข้ออ้างที่สมเหตุสมผล' รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมิตที่ 'จำเป็นอย่างมีเหตุผล' สำหรับ:

- การดำเนินอาชีพ การศึกษา หรือการฝึกอบรมที่ชอบด้วยกฎหมาย
- การมีส่วนร่วมในความบันเทิง สันทนาการ หรือกีฬาที่ชอบด้วยกฎหมาย
- จุดประสงค์ทางศาสนาที่แท้จริงหรือ
- การเดินทางไปหรือกลับ จากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น

### บริการล่ามทางโทรศัพท์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทรศัพท์ครูใหญ่โรงเรียนของท่าน ถ้าต้องการล่ามเพื่อช่วยในการสอบถาม โทรบริการล่ามทางโทรศัพท์ หมายเลข 131 450 และขอล่ามภาษาของท่าน

บอกหมายเลขที่ต้องการโทรแก่พนักงานโทรศัพท์ พนักงานจะจัดล่ามให้ช่วยเหลือการสนทนาของคุณ จะไม่เสียเงินสำหรับบริการนี้